

\*

Số 208-KH/TU

Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 3 năm 2025

## KẾ HOẠCH

**Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024  
của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội  
trong giai đoạn mới**

-----

Thực hiện Kế hoạch số 192-KH/TU, ngày 17/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 192-KH/TU). Ban Thường vụ Thành ủy Điện Biên Phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

Quán triệt, tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 192-KH/TU và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội, tạo sự thống nhất trong hành động, qua đó huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

#### 2. Yêu cầu

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 192-KH/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy phải bám sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, phường, xã đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp và gắn với những chủ trương, đường lối của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong tình hình mới. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

### II. NỘI DUNG

#### 1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức



chính trị - xã hội thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, khẳng định tín dụng chính sách xã hội là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; thể hiện quan điểm của Đảng về phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm, phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; lấy con người là trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau; là động lực, nguồn lực để những người thụ hưởng chính sách tích cực, chủ động tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

## **2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với tín dụng chính sách xã hội**

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tăng cường phối hợp trong xây dựng, triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội; phối hợp đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, sử dụng vốn vay hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động nhận ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội; phối hợp chặt chẽ với cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội và Đảng ủy, UBND các phường xã trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tư vấn, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

## **3. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về tín dụng chính sách xã hội theo hướng bao trùm, bền vững; đặt trong tổng thể thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 của thành phố, chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 và các chương trình mục tiêu quốc gia**

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Bảo đảm 100% người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn và tiếp cận các dịch vụ do Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp. Gắn hoạt động tín dụng chính sách xã hội với phát triển kinh tế - xã hội thành phố và các chương trình mục tiêu quốc gia. Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội hiện hành. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế lồng ghép tín dụng chính sách xã hội với các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án phát

triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội; tăng cường chính sách hỗ trợ tín dụng đối với các hoạt động sản xuất theo chuỗi, liên kết hợp tác nhằm thay đổi phương thức sản xuất, tăng hiệu quả sử dụng vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

#### **4. Ưu tiên tập trung nguồn lực, đa dạng hoá các kênh huy động vốn để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội**

Tiếp tục quan tâm, bố trí kịp thời ngân sách địa phương uỷ thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, phần đầu hằng năm chiếm khoảng 15% tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn và đến năm 2030 chiếm khoảng 15% tổng nguồn vốn.

Tăng cường huy động vốn từ tiền gửi, tiền vay, tiền tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục đẩy mạnh vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, mở tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tại Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

#### **5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội**

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động huy động, quản lý và sử dụng vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn. Thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của các cơ quan chức năng, khắc phục, xử lý kịp thời tồn tại, sai sót trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến phường, xã tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 192-KH/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, phường, xã; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành uỷ theo quy định.

**2.** UBND thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết để cụ thể hoá, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 192-KH/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai, thực hiện; định kỳ tham mưu cho Ban Thường vụ Thành uỷ báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 192-KH/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ trước ngày 25/9 hằng năm; tham mưu sơ kết, tổng kết theo quy định.



3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 192-KH/TU, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và các chính sách, pháp luật liên quan đến tín dụng chính sách xã hội.

4. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan có ấn phẩm báo chí thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 192-KH/TU, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c),
- NHCSXH tỉnh Điện Biên,
- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực HĐND, UBND Thành phố,
- Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy,
- Các đồng chí Thành ủy viên,
- Các Ban Xây dựng Đảng, VP Thành ủy,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Ủy ban MTTQ, các phòng, ban, đoàn thể TP,
- Lưu VP Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Hoàng Văn Quyền**